

ทรงผนวชตามลำดับ ก็ยกย่องเวลาแลยกย่องวิก
 วาอารามกันมากไม่ได้เหมือนกันเป็นคัมภีร์ ทุกครั้ง
 ทุกคราวเลย ถึงว่าสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ ที่
 ทรงพระประสูติ จะมีพระชนมายุยังน้อย
 แลมีบัณฑิตกักทำกว่า ก็เป็นการรักษาชีวิต
 มนุษย์คนหนึ่ง ซึ่งเป็นสำคัญกว่าการเล่น เป็นแต่
 ชีวิต การที่ป้องกันคนทั้งปวงก็มีได้มีเหตุ
 สมควรอย่างหนึ่งอย่างใด ที่จะแซกสอดเข้ามา
 คึกคัก เพราะเป็นการในพระบรมราชวงษ์
 ฉะเพาะพระองค์โดยแท้ แต่เกลือกว่าบางที
 จะมีผู้ใดที่โศกเขลาคิดไปไม่ถึง จึงชี้แจงมา
 พอให้ทราบ ขอให้เป็นที่จงนสงไสย

ส่วน การ ซึ่งเสด็จมา ประทับ อยู่ที่เกาะสีชังนี้
 เวลาเย็น ๆ ก็เสด็จพระราชดำเนินออกนอกหาดทราย
 พระจันทร์ของยาเธอ แลข้าราชการบันฑิตที่ตามเสด็จ
 พระราชกนิณ ฎาท้อออกมาเฝ้าทูลของขลุ
 พระบาท เปแคว้งเป็นคราวตลอดจนรวมอยู่ในเกาะ
 แลฝั่งที่ไกลเคียง ก็ได้เฝ้าทูลของขลุ พระบาท
 พร้อมกันเสมอทุกวัน จะเว้นบ้างก็น้อย เพราะ
 มีเหตุฝนตกเป็นคั้น เมื่อเสด็จประทับอยู่พลับพลา
 ข้างใน ก็รับสั่งให้หาพระจันทร์ของยาเธอ แล
 ข้าราชการฝ่ายหน้าเข้าไปเฝ้า คำว่าสั่งราชการ
 อยู่ทุกวันมิได้ขาด ส่วนราชการอันใดในหน้าที่
 ของผู้ที่ไม่ได้ตามเสด็จ พระราชดำเนินมาอยู่ในที่นี้
 ก็ได้มีหนังสือ ถวายส่ง มาวันละหอยโต ๆ ก็
 ได้ทรง พระราชดำริห์ ทรวินิจฉัยในข้อราชการ
 ใหญ่น้อย แลแล้วคำรับสั่งไปด้วยพระราชหัตถ์เลขา
 ทุกวันมิได้ค้างค่าง

เพราะฉะนั้นจึงโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศ
 ให้ทราบทั่วกัน ว่าบัณฑิตผู้หนึ่งผู้ใด มีราชการ
 ฎาขึ้นพระในคัวประการใด อหากจะใคร่เฝ้าทูลของ

ขลุพระบาท เมื่อมีความอุสาหออกไปถึงเกาะสีชัง
 ก็จงจะเฝ้าทูลของขลุพระบาทเป็นแท้ ฎาถ้า
 มีการอื่นแลเอนไปถุกวันซึ่งมิได้เสด็จออก ก็ให้
 ขอกเข้าไปข้างใน ให้กราบบังคมทูลพระกรุณา
 ว่าตัวมา ขอให้มีความรุ่งเรืองผลร้ายอันใดเลย
 ถ้าผู้ใดมี พระไม่สามารถซึ่ง จะออกมาถึงเกาะสีชัง
 ก็ไม่เป็นความจำเป็นเลย ที่จะต้องออกมาเฝ้าทูล
 ตนเอง ให้เขียนหนังสือเรื่องราวไปส่งที่ออฟฟิศหลวง
 ฎาออฟฟิศกรมวัง ฎาที่พระองค์เจ้าเพชรรัตน
 ฎาจะทิ้งไปรษณีย์มาถวายก็ได้ ไม่เป็นที่ ชักขวาง
 อันใดเลย ขออย่าให้ผู้ใดคิดเห็นว่าเป็นการขัดข้อง
 เพราะเสด็จไม่อยู่ จำเป็นที่ จะต้อง รอไปจน
 เสด็จกลับนั้นเลยเป็นอันขาด

ประกาศไปแต่เกาะ สี ชัง วันที่ ๑๖
 กรกฎาคม รัตนโกสินทรศก ๑๑๐ เป็นวันที่ ๘๒๗๘
 ในรัชกาลประจุบันนี้

พระราชทาน สัญญาบัตร

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม รัตนโกสินทร
 ศก ๑๑๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 เสด็จประทับ พระที่นั่งบรมราชสถิตย์มโหฬาร
 ในการรัชมณฑลเสียม ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
 พระราชทาน สัญญาบัตร ให้พระชลยทโยชินทร์
 เป็นพระยาชลยทโยชินทร์ มีตำแหน่งราชการ
 ในกรมทหารเรือ ถ้อยคดีนา ๒๐๐๐

ข้าราชการถวายบังคมลา

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม รัตนโกสินทร
 ศก ๑๑๐ เวลาเช้า ๓ โมงเศษ พระบาทสมเด็จพระ
 พระเจ้าอยู่หัว เสด็จประทับพระที่นั่งราชภิรา